

บาท/ดอลลาร์ภาคเข้าอ่อนค่า วิตกหนี้ยุโรปยังกดดันสินทรัพย์เสี่ยง

*บาท/ดอลลาร์ภาคเข้าอ่อนค่า หลังการประชุมรมว.คลังยูโรโซน ที่ไม่มีความคืบหน้าในการจัดการกับปัญหาหนี้ยุโรป กดดันเงินยูโร และสินทรัพย์เสี่ยงต่างๆ

*ยูโรร่วงลงในช่วงเช้าที่ตลาดเอเชีย หลังเกิดอุปสรรคทางการเมืองในยุโรป ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งทำให้ตลาดหันกลับไปถือสินทรัพย์ปลอดภัย

*การยกเลิกการเดินทางเยือนสหรัฐของนายกรัฐมนตรีกรีซ เพื่อเป็นประธานการประชุมฉุกเฉิน และการแพะเลียงที่ตั้งถ้อยแถลงในเยอรมนีของนายกรัฐมนตรีแองเจลา เมอร์เคิล ได้เพิ่มแรงกดดันต่อยูโร

*การประชุมรัฐมนตรีคลังยูโรโซน ที่ไปแลนต์ เมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา ไม่ได้มีการส่งสัญญาณแต่อย่างใดว่า จะมีการดำเนินมาตรการใหม่เพื่อแก้ไขวิกฤตหนี้ยุโรป ถึงแม้นายทิมอธี โกว์เนอร์ รมว.คลังสหรัฐ เรียกร้องให้ยุโรป แสดงความสามัคคีกันในการแก้ไขวิกฤตการณ์

*นักวิเคราะห์คาดว่า ยูโรอาจจะยังคงได้รับแรงกดดันต่อไปในช่วงนี้ ขณะที่วิกฤตหนี้ยุโรปดำเนินต่อไป และธนาคารกลางสหรัฐ(เฟด) ยังไม่มีแนวโน้มจะประกาศมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณรอบสาม (QE3) ในเร็ววัน

*จุดสนใจของตลาดมุ่งไปยังการประชุมกำหนดนโยบาย ของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ในวันที่ 20-21 ก.ย. โดยนักลงทุนหลายรายคาดว่า เฟดอาจจะเข้าแทรกแซงตลาดพันธบัตร เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ

*อัตราแลกเปลี่ยน บาท/ดอลลาร์ ถูกลงลงถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคารของ ธปท.วันนี้ อยู่ที่ 30.353 บาท

*09.12 น. บาท/ดอลลาร์อยู่ที่ 30.45/48 จาก 30.34/38 เมื่อวันศุกร์
ขณะที่ใน offshore อยู่ที่ 30.44/47 จาก 30.36/39 เมื่อวันศุกร์

*เงิน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 76.89/94 จาก 76.80 ในตลาดนิวยอร์กเมื่อวันศุกร์

*ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.3649/50 จาก 1.3790 ในตลาดนิวยอร์กเมื่อวันศุกร์

"บาทเข้านี้อ่อนค่า หลักๆคงมาจากยูโรที่ลงมาแรง หลังจากที่รัฐมนตรีคลังยูโรโซน ไม่ได้มีความคืบหน้าอะไร และนักลงทุนคงรอดู big event เรื่องการประชุมของเฟด ในกลางสัปดาห์นี้" ตีลเลอร์ กล่าว

เขา คาดว่า เงินบาทในช่วงต้นสัปดาห์นี้ คงจะอยู่ในทิศทางอ่อนค่าเมื่อเทียบกับดอลลาร์ เนื่องจากยังถูกกดดันจากปัจจัยลบทางฝั่งยุโรป ขณะที่นักลงทุนบางส่วนจะชะลอตัวการประชุมเฟดในกลางสัปดาห์นี้ วาจจะมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมหรือไม่

อย่างไรก็ตาม หากยูโรไม่ได้รับตัวลงแรงอีก คาดว่าแนวรับที่ระดับ 30.50 น่าจะรองรับการอ่อนค่าในช่วงต้นสัปดาห์นี้ได้